

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ลงพื้นที่ประชุมหารือ และวางแผนการดำเนินงานการขยายโอกาสในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก

นำเสนอเมื่อ : 29 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ลงพื้นที่ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานการขยายโอกาสในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนเดินทางระยะไกล เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เนื่องจากก้านันตำบลโมโกร ได้มีหนังสือขอขยายโอกาสในการจัดการศึกษาขอโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาของบุตรหลานในการเดินทางระยะไกลไปศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภออุ้มผาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้เปิดเป็นห้องเรียนสาขา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เปิดห้องเรียนสาขาในระดับมัธยมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี วิทยาลัยเทคนิคแมสสอต ห้องประชุมอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแมสสอต จังหวัดตาก

ดร.สมเกียรติ ชอบผล กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยในเรื่องของการศึกษาของเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการศึกษาในสวนของดำเนินงาน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้จัดเตรียมครูผู้สอนทำการจัดการเรียนการสอน ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเหมือนที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ในขณะที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินวัดผล ประเมินผล จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และวิทยาลัยเทคนิคแมสสอต พร้อมให้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพควบคู่ไปด้วย

